

Bình Nhị Phong tuyên bố đã khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Ba, 09 Tháng 10 Năm 2012 15:02

Lời hứa của của Bình Nhị Phong đã có loạn tại hai ngày sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc nâng cấp hệ thống tên lửa



*Tên lửa tầm xa Bắc Triều Tiên trong cuộc duyệt binh ngày 15/04/2012
REUTERS*

Phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên hôm nay 09/10/2012 tuyên bố Bình Nhị Phong có tên lửa chi phối các đầu tấn công lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam và quần đảo Hoa Kỳ.

Giới phân tích xem đây là những lời khoa trương, đáp lại thách thức Mỹ-Hàn nâng tầm hệ thống của Seoul hướng về lãnh thổ miền Bắc.

« Quân đội cách mạng có đủ khả năng đi đâu và bất cứ kẻ thù nào, bằng tên lửa chúng tôi, bằng hạt nhân chúng tôi nhân ». Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên mà hãng tin chính thức KNCA loan tại hôm nay. Viên chức này cho rằng Bình Nhị Phong có tên lửa chi phối tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ không những tại Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam ở châu Á, mà còn có thể bắn tại Hoa Kỳ.

Bình Nhị công tuyên bố về khả năng tấn công Mông Cổ tên lửa

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Ba, 09 Tháng 10 Năm 2012 15:02

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Hàn Quốc mà AFP dẫn câu hỏi, thì nhäng lời tuyên bố trên đây chỉ là « hù dọa », nhä hàng chính län trong quá khứ.

Không có một chính sách nào cho thấy Bắc Triều Tiên về khả năng phóng hỏa tiễn tầm xa đến tän Mä. Do vậy, nhäng lời khoa trương này được xem là nhäm chän chän nhä tinh thần của quân đội, đang sa sút vì nạn thiếu lương thực, do thiên tai liên tục trong mùa hè vừa qua.

Đuäu quân đội sa sút tinh thần thể hiện qua câu chuyện binh sĩ hä sát cướp chä huy và đào ngũ về tät tän ngày 06/10/2012. Trong vòng ba tháng, ba người đã thành công về tät vùng phi quân sự chính vì phòng thủ không còn chặt chẽ và kế luật đã bị näi läng.

Läi hù dọa của Bình Nhäng được loan täi hai ngày sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc nâng cấp hỏa lực trä đäu, tăng gấp ba tầm phóng hỏa tiễn đến đäu với Bắc Triều Tiên, tä 300 km lên 800 km, đến tän sát biên giới Trung Quốc.